



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คумราคาสินค้ารับเงินเดือนใหม่. ตะลึง"บันทึก"ตงงาน1.5แสน

อธิบดีกรมการค้าภายในเดือนผู้ผลิต-ห้างฯ ห้ามขึ้นราคาปรับขึ้นเงินเดือน ชรก. ฝ่าฝืน
เพิ่มโทษ 2 เท่า คลังเบรก 6 สมาคม ชรก.บำนาญชวยกเว้นภาษี ซึ่ไม่เป็นธรรม แจง
นายภวันนี้ "รมช.ศธ."ตะลึง! ข้อมูล สทง.สถิติ พบ น.ศ.มหาวิทยาลัยตงงาน 1.5
แสนราย จากที่จบ 2 แสนต่อปี เดือนรอบคอบก่อนตั้ง ม.เอกชน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้สัมภาษณ์ถึง
ผลกระทบต่อราคาสินค้ากรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ
อีก 4% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ว่า การปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการไม่เป็นสาเหตุในการ
ปรับขึ้นราคาสินค้า เพราะไม่ได้เป็นส่วนทำให้ต้นทุนราคาสินค้าปรับเพิ่ม แต่เป็นผลดีต่อการ
เพิ่มกำลังซื้อในตลาด และเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง แต่อาจเกิดพฤติกรรม
การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า จึงได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้า
ไปยังผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า เพื่อให้จำหน่ายสินค้าในราคาเดิม

นอกจากนี้ จะออกมาตรการเพิ่มโทษ 2 เท่าสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่แสดงป้ายราคาสินค้าหรือฉวย
โอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งเดิมกำหนดโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เป็นไม่เกิน
20,000 บาท มีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2550

ถ้าใครมีพฤติกรรมที่ฉกฉวยโอกาส ผมก็อยู่ในภาวะจำยอมที่จะเสนอให้นำสินค้านั้นๆ เข้ามา
เป็นสินค้าควบคุมและใช้มาตรการกฎหมายเข้ามาดูแล ตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
และต่างจังหวัดออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าและการแสดงราคาขายให้ชัดเจนแล้ว หาก

ประชาชนได้ประสบหรือพบเห็นการฉวยโอกาสหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งมายังสายด่วน 1569 จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันที หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการขึ้นเด็ดขาด" นายศิริพลกล่าว

ด้านนายสาธิต รังคศิริ รองอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ 6 สมาคมข้าราชการบำนาญ ซึ่งครอบคลุมข้าราชการบำนาญตำรวจ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ กระทรวงมหาดไทยและอัยการ ได้ทำหนังสือถึงพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับข้าราชการบำนาญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณา โดยเชิญตนไปให้ควรเห็นในเรื่องนี้ โดยได้ให้ข้อมูลว่าการดำเนินการดังกล่าว ไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมกันในการจัดเก็บภาษี ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายน นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะไปชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อพลเอกสุรยุทธ์ และตัวแทน 6 สมาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากรกล่าวว่า ปัจจุบันภาวะภาษีข้าราชการบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 60-65 ปี จะมีภาวะภาษีเหมือนกับผู้มีเงินได้ปกติ คือ หากมีเงินเดือนต่ำกว่า 1.6 หมื่นบาท ก็ไม่มีภาวะภาษี แต่หากสูงกว่านั้นจึงจะเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า 5-37% และเมื่ออายุเกิน 65 ปี จะได้รับสิทธิลดหย่อนเพิ่มเติมอีก 1.9 แสนบาท ดังนั้นกลุ่มคนที่มีเงินบำนาญเกินกว่า 3 หมื่นบาทขึ้นไปจึงจะมีภาวะภาษี ซึ่งตามรูปแบบดังกล่าว หากเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไม่ต้องมีภาวะภาษีอยู่แล้ว โดยจะมีแต่กลุ่มข้าราชการบำนาญที่มีตำแหน่งระดับสูงหรือระดับนายพลขึ้นไปจึงจะมีภาวะภาษี ถือว่าเป็นระบบที่มีความเที่ยมกับบุคคลทั่วไป และเอื้อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในระดับหนึ่งแล้ว หากจะให้การยกเว้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษจะถือเป็นเลือกปฏิบัติ ขัดกับหลักการจัดเก็บภาษี

นายวราภรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าเป็นห่วงมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กที่เพิ่งตั้งใหม่ในด้านการแข่งขัน คิดว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ควรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าจะเปิดหลายสาขา หรือเปิดวิทยาเขตแข่งกับมหาวิทยาลัยรัฐ เพราะจะเป็นการสูญเปล่า เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกของคุณภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติช่วงเดือนมีนาคม 2550 พบว่า มีผู้จบระดับอุดมศึกษาว่างงาน 1.5 แสนคน จากจำนวนที่จบปริญญาตรีประมาณ 2 แสนคนต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก เพราะคำจำกัดความของการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจะยึดหลักว่านักศึกษาที่ทำงานเพียง 1 วันต่ออาทิตย์ ให้ถือว่าม้งานมาแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าตัวเลขการ

ว่างงานน่าจะเป็นผู้ว่างงานสะสมมาจากปีก่อนๆ และขณะนี้อาจจะลดลง

"คิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่มหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องปรับตัว และเปิดสอนในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ไม่ควรเปิดสาขาที่ซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยรัฐ แต่ควรเปิดหลักสูตรที่ผู้เรียนนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต อีกทั้ง หากมีผู้ว่างงานมากขึ้น การเปิดหลักสูตรที่ต่อยอดสำหรับผู้จบปริญญาตรีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก และสามารถหางานทำได้ เช่น จบปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ และเรียนต่อยอดในสาขาพยาบาล เป็นต้น เมื่อเร็วๆ นี้ ผมแนะนำมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอนสาขาพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุ เพราะสถิติของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และ จ.เชียงใหม่ ก็มีชาวญี่ปุ่นสูงอายุอาศัยอยู่จำนวนมาก" นายวรากรณ์กล่าว

นายวรากรณ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 63 แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 6-7 แห่ง มีสัดส่วนนักศึกษา 60% ของจำนวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมด 3 แสนคน ที่เหลือเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง และเล็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ได้เพราะเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนั้น ก่อนจะจัดตั้ง หรือขยายหลักสูตร ควรคิดให้รอบคอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร หรือสำรวจแรงงานทั่วประเทศประจำเดือนมีนาคม 2550 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า จากจำนวนประชากรรวมทั้งประเทศ 65.60 ล้านคน อยู่ในวัยแรงงาน 35.85 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 34.92 ล้านคน แบ่งเป็นชาย 19.20 ล้านคน และหญิง 15.72 ล้านคน มีผู้ว่างงาน 5.8 แสนคน แบ่งเป็น ชาย 3.8 แสนคน และหญิง 2 แสนคน พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราว่างงานมากที่สุด ร้อยละ 2.5 รองลงมาภาคเหนือ และภาคใต้ ว่างงานเท่ากัน ร้อยละ 1.4 ภาคกลาง ร้อยละ 1.1 และกรุงเทพฯ ร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าอัตราการว่างงานลดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้ว่างงานในเดือนมีนาคม 2550 พบว่า ผู้ว่างงานส่วนใหญ่จบอุดมศึกษา 1.5 แสนคน มัธยมปลาย 1.2 แสนคน มัธยมต้น 1 แสนคน ประถม 1.3 แสนคน และผู้ไม่มีการศึกษา หรือต่ำกว่าประถม 8 หมื่นคน